
sþ. 514. Fyrirspurn [286. mál]
til heilbrigðisráðherra um könnun á lækningarmætti jarðsjávarins við Svartsengi.

Frá Gunnari G. Schram.

Hverjar eru niðurstöður rannsóknar þeirrar á lækningarmætti jarðsjávarins við Svarts-
engi sem fram hafa farið síðustu missiri af hálfu landlæknisembættisins?


